

# HÀ TỈNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG, NOI GƯƠNG TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

**NGUYỄN THANH BÌNH\***

**H**À Tỉnh là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; là quê hương hai Tổng Bí thư của Đảng: Trần Phú và Hà Huy Tập. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, noi gương các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong 5 năm, 2001 - 2005, kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng với tốc độ khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, là tỉnh đứng ở tốp đầu của cả nước về nhiều tiêu chí phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ, tạo được niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng,

Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong đó, sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện trực tiếp của cấp ủy và tổ chức đảng ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhận thức đúng đắn vấn đề đó, trong thời gian qua, bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy Hà Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt. Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết... của Trung ương về công tác xây dựng Đảng vào tình hình của địa phương. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Kết luận Hội nghị

\* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Trung ương 4 (khóa IX), đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 05-6-2000, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) "Về tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới", Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 17-12-2001, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) "Về kết nạp đảng viên mới để xóa tình trạng xóm không có đảng viên và thu hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn hiện nay", Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 01-10-2003, của Ban Chấp hành Đảng bộ "Về tăng cường sự lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong những năm tới". Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương và Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình, chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với các hình thức: Mở các lớp tại chức ở huyện, thị, cử đi học ở Trường Chính trị Trần Phú của tỉnh và các trường của Trung ương, đồng thời các ban đảng định kỳ tổ chức các đợt tập huấn ngắn ngày cho đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở. Tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong toàn Đảng bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực. Chăm lo phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên nữ, đảng viên trẻ, đảng viên vùng

xa, đảng viên gốc giáo, người dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ thôn xóm không có đảng viên, không có chi bộ, và giảm chi bộ sinh hoạt ghép. Nhờ đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Hà Tĩnh trong những năm qua được nâng lên rõ rệt. Tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được xếp loại trong sạch vững mạnh năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2005 đạt 76,1%; tổ chức yếu kém giảm xuống còn 0,9%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 65,3%, số đảng viên vi phạm tư cách giảm xuống còn 0,7%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; nội dung và phương thức hoạt động chậm được nghiên cứu đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ chưa cao. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét cán bộ còn thiếu đồng bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, nền nếp. Công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng ở vùng xa, vùng đồng bào theo đạo, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn. Trên phạm vi toàn tỉnh vẫn còn tình trạng thôn xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và chi bộ sinh hoạt ghép. Những hạn chế, khuyết điểm này là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các địa phương, đơn vị.

Để khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010, đã xác định nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng là: "Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường,

thị trấn, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về kết nạp đảng viên mới để xóa tình trạng xóm không có đảng viên và thu hẹp diện chi bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn. Quán triệt, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở". Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới là bình quân hàng năm kết nạp 3.600 người vào Đảng, đến năm 2010, 100% thôn, xóm có chi bộ đảng, trên 80% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

*Một là*, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên nhận thức được nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, là điều kiện cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, đơn vị.

*Hai là*, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo hướng sinh hoạt chuyên đề là chủ yếu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên phù hợp với sở trường và năng lực, nhất là phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở yếu kém. Chuẩn bị nội dung các hội nghị, các buổi sinh hoạt một cách chu đáo, có trọng

tâm, trọng điểm, có biên bản và nghị quyết rõ ràng để triển khai thực hiện.

*Ba là*, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, đơn vị. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và thu hút cán bộ có năng lực, trình độ và cán bộ trong diện quy hoạch về công tác ở cơ sở.

*Bốn là*, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên trong mọi hoạt động của Đảng. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và trí tuệ tập thể; tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở.

*Năm là*, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên, trí thức và phụ nữ. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng, tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp thích hợp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở các vùng có đông đồng bào Thiên chúa giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và vùng còn khó khăn. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và bằng những giải pháp hữu hiệu để nhanh chóng xóa tình trạng thôn, xóm không có đảng viên và chưa có chi bộ đảng. Quan tâm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

(Xem tiếp trang 16)

trước mắt về xây dựng tổ chức đảng, xây dựng các đoàn thể cách mạng của quần chúng... đã được phân tích một cách khoa học, chính xác và cơ bản đáp ứng những yêu cầu của phong trào cách mạng Đông Dương thời kỳ này. Báo cáo Chính trị cũng thể hiện sự phân tích sắc sảo, khả năng lý luận xuất sắc của Hà Huy Tập.

Cùng với việc thông qua Nghị quyết Chính trị, Đại hội lần thứ nhất của Đảng còn thông qua nhiều nghị quyết về Công nhân vận động; Nông dân vận động; Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Nghị quyết về vấn đề vận động binh lính; Nghị quyết về công tác vùng dân tộc thiểu số; Nghị quyết về phản đế liên minh... Đặc biệt, Đại hội đã ra nghị quyết về bản Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương; thông qua Điều lệ mới của Đảng và Điều lệ của các tổ chức Công hội, Nông hội, Thanh niên, của Đông Dương phản đế liên minh Đông Dương...

Trong hoàn cảnh Đảng vừa khôi phục tổ chức, phong trào cách mạng đang từng bước phục hồi, Ban Chỉ huy ở ngoài dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hà Huy Tập đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng gồm 12 người (đồng chí thứ 13 sẽ do Ban Trung ương chỉ định sau) và Ban Thường vụ gồm 5 người do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn.

Thành công của Đại hội đánh dấu việc Đảng ta đã khôi phục được về tổ chức, sau gần 4 năm nỗ lực hoạt động (4-1931 đến 3-1935), các cơ quan lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở đã được lập lại, Đảng vẫn giữ vững và giương cao ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Lịch sử ghi nhận công lao và cống hiến của Hà Huy Tập và nhiều chiến sỹ ưu tú trung kiên của Đảng. □

## HÀ TỈNH PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 11)

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; coi trọng việc nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời để động viên những điển hình tiên tiến, gương đảng viên tốt; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm, làm trong sạch nội bộ Đảng.

Bảy là, song song với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với chính quyền và các đoàn thể, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tin tưởng rằng, việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và những kết quả đạt được sẽ là nhân tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Hà Tĩnh, là điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách... của Đảng, Nhà nước ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh từ một tỉnh nông nghiệp sớm trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định, xứng đáng là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, xứng đáng là quê hương của hai đồng chí Tổng Bí thư của Đảng: Trần Phú và Hà Huy Tập. □